



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
BAN NGHIÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG
Academy HeadQuarters

THƯ THÔNG BÁO

Kính Gởi: Quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, Quý Huấn Luyện Viên và các Huynh Trưởng các cấp

Trích Yếu: Xác Định Về Việc Vỗ Tay Trong Buổi Lễ Thiêng Thánh Thể

Thân ái xin gửi lời chào bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đến từng thành viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Những năm vừa qua trong những trại sa mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng các cấp, có một số sa mạc được phép vỗ tay và cũng có những sa mạc không được phép vỗ tay trong buổi Lễ Thiêng Thánh Thể. Việc cho phép hay không cho phép vỗ tay đã làm cho rất nhiều người bối rối và thắc mắc. Có một số Huynh Trưởng thắc mắc và đã xin Ban Nghiên Huấn Trung Ương minh định về việc này.

Trong phiên họp của Ban Nghiên Huấn Trung Ương vào ngày 7 tháng 8 năm 2014, tại đất trại Calimesa, California của hai sa mạc Sinai XXI và Sinai XXII, Con/Tôi đã tham khảo với các thành viên trong Ban Nghiên Huấn về việc này và được giải thích như sau:

Ngay từ những năm tháng đầu của các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng, việc vỗ tay khen thưởng các đội hoặc cá nhân vừa diễn xuất là việc nên làm và được khuyến khích để nâng tinh thần của các đội, nhất là đội vừa thực hiện tiết mục trong Lễ Thiêng Thánh Thể. Tuy nhiên, sau này có một số sa mạc huấn luyện được tổ chức tại khuôn viên của các nhà dòng hoặc nhà thờ và để tránh làm ồn các tu sĩ hoặc dân cư địa phương vào buổi tối, nên Sa Mạc Trưởng và Ban Điều Hành đã đề nghị các sa mạc sinh xoa tay để khen thưởng thay vì vỗ tay sau mỗi tiết mục.

Chiều theo quyết định Ban Nghiên Huấn Trung Ương, nay với tư cách là Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương, con/tôi xin được minh định rằng **việc vỗ tay khen thưởng sau mỗi tiết mục là việc tốt lành và được khuyến khích làm trong các buổi Lễ Thiêng Thánh Thể**. Nay xin thông báo cho tất cả các thành viên lãnh đạo phục vụ, nhất là các Huấn Luyện Viên Trung Cấp và Cao Cấp, những Sa Mạc Trưởng/Sa Mạc Phó của các Sa Mạc Huấn Luyện, để mọi người nắm rõ và cùng thống nhất thực hiện trong các buổi Lễ Thiêng Thánh Thể.

Xin chân thành cảm ơn quý Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên và các Huynh Trưởng các cấp đã luôn đồng hành với Ban Nghiên Huấn Trung Ương trong sứ vụ mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các em. Nguyên xin Chúa Giêsu Thánh Thể hướng dẫn và đồng hành với từng người trong chúng ta trong sứ vụ là làm sáng danh Chúa và mang sự yêu thương hiệp nhất đến với giới trẻ ngày nay. Xin tiếp tục cầu nguyện cho công việc của Ban Nghiên Huấn Trung Ương được Thiên Chúa chúc phúc và làm sáng danh Ngài nơi dưới thế. Nguyên xin qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính chúc quý Cha, Trợ Úy, Trợ Tá và các Huynh Trưởng các cấp và gia đình một sức khoẻ dồi dào và lòng mến Chúa tuyệt đối.

Làm tại California, ngày 1 tháng 10 năm 2014

Francis Phanxicô Trần Anh Vũ, SCJ

Lm Phanxicô Xavier Trần Anh Vũ, SCJ
Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương

Cc: Ban Chấp Hành Trung Ương